

(ร่าง) ปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันเดือนปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	<p>ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน โดยได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว พร้อมรายละเอียด เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://cmc.bangkok.go.th/bmadigitalproject ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ฝ่ายเลขานุการจะพิจารณาโครงการตามลำดับการจัดส่ง) ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ในรูปแบบไฟล์นามสกุล docx และ pdf๒. เอกสารรายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการเสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบไฟล์นามสกุล docx และ pdf๓. ใบเสนอราคาจำนวน ๓ ราย ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลวิเคราะห์โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกหน่วยงานในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงหลักในการวิเคราะห์ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค๒. ความเหมาะสมทางด้านราคา๓. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี หรือนโยบายของผู้บริหารของกรุงเทพมหานครที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว๔. ความพร้อมของหน่วยงาน <p>ทั้งนี้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองสารสนเทศศาสตร์ จะบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และรายละเอียดที่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานประสานเพื่อเข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๑๕๓๕ หรือโทรศัพท์ภายใน ๑๕๓๐ และประสานเพิ่มเติมที่ giddevelop@gmail.com</p>

วันเดือนปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๓	<p>สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจะเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พิจารณาโครงการในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน ก่อนเข้ารับการศึกษาในคณะกรรมการดิจิทัล กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อใช้ประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป</p>
๒๑ มกราคม ๒๕๖๓	<p>สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สรุปผลการรวมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการดิจิทัล กรุงเทพมหานครทั้งหมด ที่ของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>